

แอมเบสตี อินเทอร์เน็ตบนเนล

ปฏิบัติการด่วน

สองนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอย่างสงบอาจได้รับโทษจำคุกถึง 10 ปี

นักกิจกรรมสองคนถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม หลังจากแจกเอกสารวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจได้รับโทษจำคุกถึง 10 ปีตามกฎหมายที่จำกัดสิทธิซึ่งประกาศใช้ควบคุมการออกเสียงประชามติ โดยหนึ่งคนยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจและเริ่มอดอาหารประท้วงตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

ในวันที่ 6 สิงหาคม ตำรวจจับกุมนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษาและนายวศิน พรหมณีระหว่างรณรงค์ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญของไทยที่จังหวัดชัยภูมิ พวกเขาเป็นแกนนำนักศึกษาและเป็นสมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่รณรงค์เพื่อประชาธิปไตย การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนวันออกเสียงประชามติเพื่อรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั่วประเทศเพียงหนึ่งวัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าระหว่างที่ถูกจับกุมนักกิจกรรมทั้งสองคนมีเอกสารวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญไว้ในครอบครอง ต่อมามีการควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ ในวันที่ 8 สิงหาคม ศาลจังหวัดภูเขียวมีคำสั่งให้ฝากขังทั้งสองคนเป็นเวลา 12 วัน ในคำให้การที่ตำรวจยื่นต่อศาลเพื่อสนับสนุนการฝากขัง ตำรวจอ้างว่าได้เริ่มการสอบสวนความผิดที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ซึ่งห้ามการกระทำและการแสดงถ้อยคำใด ๆ ที่ “ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย” รวมทั้งการใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะ “ก้าวร้าว” หรือ “หยาบคาย” เพื่อกดดันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นักกิจกรรมทั้งสองคนยังถูกกล่าวหาว่าละเมิดคำสั่งของรัฐบาลโดยปฏิเสธที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจ หากถูกฟ้องในข้อหานี้และศาลพบว่ามีความผิด พวกเขาอาจได้รับโทษจำคุกถึง 10 ปี

วศิน พรหมณีได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โดยศาลจังหวัดภูเขียวอนุญาตให้ประกันตัว ในขณะที่จตุภัทร์ บุญภัทรรักษาปฏิเสธไม่ขอประกันตัว โดยอ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ในปัจจุบันเขาถูกควบคุมตัวที่เรือนจำอำเภอภูเขียว และนับแต่วันที่ 7 สิงหาคม เขาได้เริ่มอดอาหารประท้วงเพื่อให้สังคมเห็นถึงความไม่เป็นธรรมในการควบคุมตัวเขา จตุภัทร์ บุญภัทรรักษามีกำหนดต้องขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 19 สิงหาคม และวศิน พรหมณีในวันที่ 22 สิงหาคมนี้

โปรดเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยหรือภาษาของท่านเองเพื่อ

- เรียกร้องให้ปล่อยตัวจตุภัทร์ บุญภัทรรักษาโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข และให้ยุติการดำเนินคดีอาญาใดต่อเขาและวศิน พรหมณี
- แสดงความกังวลที่จตุภัทร์ บุญภัทรรักษาและวศิน พรหมณีถูกจับกุมเพียงเพราะใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ

- กระตุ้นทางการให้การประกันว่าจตุภัทร์ บุญภัทรรักษาจะได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นโดยทันที และทางเลือกในการอดอาหารของเขาต้องไม่โดนการโต้ตอบใดๆ
- ยกเลิกกฎหมายและคำสั่งที่มุ่งเอาผิดทางอาญาต่อการใช้สิทธิมนุษยชนที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม และการสมาคมอย่างสงบ

กรุณาส่งจดหมายก่อนวันที่ 21 กันยายน 2559 ไปยัง

นายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทำเนียบรัฐบาล

ถนนพิษณุโลก ดุสิต

กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย

โทรสาร +66 2 282-5131

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

กระทรวงยุติธรรม

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรสาร: +66 2953 0503

และส่งสำเนาจดหมายไปที่

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายศุภชัย สมเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยราชการ บี

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรสาร 66-2-6943228

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศไทยอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลทหารนับแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 รัฐบาลไทยได้จัดการออกเสียงประชามติเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการร่างที่แต่งตั้งโดยทหาร โดยผู้มาใช้สิทธิได้ออกเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อปูทางให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงปลายปี 2560

นับตั้งแต่รัฐประหาร ทหารสามารถใช้อำนาจอย่างเป็นระบบเพื่อปราบปรามการต่อต้านอย่างสงบ โดยกำหนดมาตรการจำกัดการใช้สิทธิมนุษยชนที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม และการสมาคมอย่างสงบ ยกตัวอย่างเช่น คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ซึ่งกำหนดโทษอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนโดยเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนหรือกว่านั้น ซึ่งก่อนจะถึงการออกเสียงประชามติ ทหารยังกำหนดมาตรการจำกัดสิทธิที่กว้างขวางเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท รวมทั้งการเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้ง สำหรับการกระทำและการแสดงถ้อยคำใด ๆ ที่ “ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย” รวมทั้งการใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะ “ก้าวร้าว” หรือ “หยาบคาย” เพื่อกดดันผู้มีสิทธิ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีบุคคลถูกจับกุมและตั้งข้อหาตามกฎหมายเหล่านี้และคำสั่งอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ถือเป็นกรณีปฏิบัติที่ขัดกับพันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)

รัฐมนตรีบางคนของรัฐบาล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า เสรีภาพในการแสดงออกไม่ใช่สิ่งจำเป็นในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 เมษายน มีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรี้ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า

“พวกเขาไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าไม่เห็นชอบ [กับร่างรัฐธรรมนูญ] ... ผมไม่อนุญาตให้ใครจัดอภิปรายหรือจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าพวกเขาขัดแย้งคำสั่งของผม ก็จะถูกจับกุมและจำคุก 10 ปี ไม่มีใครได้รับการยกเว้นเมื่อพระราชบัญญัติประชามติจะมีผลบังคับใช้ [ภายหลังประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา] แม้แต่สื่อก็จะจับ ทำไมพวกคุณไม่เคารพกฎหมายมาถามเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอยู่ตลอดเวลา ทำไม?”